



ที่ นม ๘๔๑๐๑ (สภาฯ)/ว ๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
๕๗ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองตะไไ้
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๔๑๐

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ ที่มีมติรับรองแล้ว

เรียน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนารายงานการประชุมสภาฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ได้ดำเนินการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ นั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาดังกล่าวแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและเพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ และปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ สมัยประชุมดังกล่าวข้างต้นให้ประชาชนในพื้นที่ของท่านได้รับทราบ ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์ศิริ ชิดดินอก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

สำนักปลัด อบต.

งานกิจการสภา

โทรศัพท์ ๐๔-๔๓๔๖-๒๕๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ admin@nongtakai.go.th

ร่าง/พิมพ์.....

ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ กำหนดให้ เลขาธิการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

บัดนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ได้มีมติในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้และรับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ จึงขอปิดประกาศรับรองรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับรองแล้ว ดังกล่าว ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน ดังรายละเอียดแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายพงษ์ศิริ ชิตดินอก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

บันทึกรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ครั้งแรก
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้๑

.....

ผู้มาประชุม จำนวน ๑๓ คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
๑	นายพงษ์ศิริ	ชิตตีนอก	ประธานสภา อบต. หนองตะไไ้	พงษ์ศิริ	ชิตตีนอก
๒	นายสิรภพ	ดอนกระโทก	รองประธานสภา อบต. หนองตะไไ้	สิรภพ	ดอนกระโทก
๓	นางชนพรรณ	คุณกลาง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	ชนพรรณ	คุณกลาง
๔	นายธงชัย	จำปาโพธิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	ธงชัย	จำปาโพธิ์
๕	นายสมนึก	ชัยโคตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	สมนึก	ชัยโคตร
๖	นายรุ่ง	เจือกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	รุ่ง	เจือกระโทก
๗	นายธนเดช	คงหนองบัว	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	ธนเดช	คงหนองบัว
๘	นางสาวธนพร	คุณกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	ธนพร	คุณกระโทก
๙	นายนิกร	พะยอมใหม่	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙	นิกร	พะยอมใหม่
๑๐	นายสุชาติ	ตรงกลาง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	สุชาติ	ตรงกลาง
๑๑	นายอุณ	กรวยสวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	อุณ	กรวยสวัสดิ์
๑๒	นางสาวพยุง	ปีบกระโทก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	พยุง	ปีบกระโทก
๑๓	นายสุเมธ	ทิศกลาง	เลขานุการสภา อบต. หนองตะไไ้	สุเมธ	ทิศกลาง

ผู้ลาการประชุม จำนวน - คน

ผู้ขาดประชุม จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๗ คน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	
๑	นางภรณ์พิมล	เกียรติภัชรสกุล	รองปลัด อบต.	ภรณ์พิมล	เกียรติภัชรสกุล
๒	นางสาวจารุณีย์	เดชา	หัวหน้าสำนักปลัด	จารุณีย์	เดชา
๓	นางสาวอารีย์	ชัยชนะ	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	อารีย์	ชัยชนะ
๔	นายกิ่ง	กลิ้งทะเล	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กิ่ง	กลิ้งทะเล
๕	นางสาวณัฐนันท์	ยังทะเล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ณัฐนันท์	ยังทะเล
๖	นางบุปผา	เสาวภาค	นักจัดการงานทั่วไป	บุปผา	เสาวภาค
๗	นางนันทพันธ์	เดชา	เจ้าพนักงานธุรการ	นันทพันธ์	เดชา

เริ่มประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายสุเมธ ทิศกลาง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา ชั่วคราว (อ่านประกาศอำเภอหนองบุญมาก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ครั้งแรก) และกล่าวเรียนเชิญ ปลัดอำเภอ รักษาการแทน นายอำเภอหนองบุญมาก จตุรฐ เทียน บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวมอบนโยบาย และกล่าวเปิดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ครั้งแรก

ปลัดอำเภอ รักษาการแทน นายอำเภอหนองบุญมาก กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก ดังนี้

เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ผู้ทรงเกียรติ และผู้มีเกียรติทุกท่านข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ครั้งแรก ในวันนี้

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ จำนวน ๑๒ คน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ แล้ว ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการเลือกตั้ง และได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้มาเป็นตัวแทนทำหน้าที่ในการบริหารกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ซึ่งเราทราบและต่างรับรู้ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทต่อการบริหารท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นตามลำดับ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็คือฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งต้องทำหน้าที่ในการพิจารณาข้อบัญญัติซึ่งใช้บังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หรือข้อบัญญัติอื่น ๆ และต้องทำหน้าที่ในการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางในการทำงานพัฒนาพื้นที่ในทุก ๆ ด้าน และทำหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร ดังนั้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ทุกคน จึงมีบทบาทสำคัญ และมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน ยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักสำนึกรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า และยึดมั่นในประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. ต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
๓. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้
๔. ถือผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
๗. ยึดหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี
๘. รักษาความลับของทางราชการตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๙. ไม่ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจทำให้เกิดกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน
๑๐. ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
๑๑. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย

หรือสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น และต้องประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองด้วย

วันนี้เป็นวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ครั้งแรก ตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของสภา ซึ่งเป็นการบริหารในแบบของคณะผู้บริหารกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นลักษณะของการบริหารที่ใช้ระบบการถ่วงดุลกัน ผลของการถ่วงดุลนั้นจะนำไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน ขอฝากความหวังของพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองตะไ้ ไว้กับคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านพึงตระหนัก และระลึกถึงคุณค่าและความสำคัญของการเป็นผู้แทนของประชาชน โดยทำหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง ความรู้ ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนตน และมีจิตอาสาอย่างแท้จริง

ข้าพเจ้า ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ครั้งแรก และให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ทำหน้าที่เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ชั่วคราว ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขาธิการสภาท้องถิ่นชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ขณะนี้ยังไม่ได้แต่งตั้งประธานองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้มีอายุสูงสุดที่อยู่ในที่ประชุมเป็นประธานชั่วคราวในการทำหน้าที่เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ เพื่อให้นายอำเภอหนองบุญมากแต่งตั้ง กระผมได้ตรวจสอบอายุสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ที่เข้าประชุมทุกท่านแล้ว ปรากฏว่า ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คือ นายธงชัย จำปาโพธิ์ เป็นผู้มีอายุสูงสุด เกิดเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ อายุ ๖๑ ปี โดยตรวจสอบจากทะเบียนประวัติสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้แล้ว เป็นผู้มีอายุสูงสุด จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ชั่วคราว กราบเรียนเชิญครับ

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ มาถึงที่ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันแล้ว เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ จึงเรียกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ เข้าห้องประชุม และเชิญประธานสภาฯ จุดเทียน ถูบ สวดมนต์และเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๑

เลขาธิการสภาฯ(ชั่วคราว)
(นายสุเมธ ทิศกลาง)

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓ “ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนำสมาชิกสภาท้องถิ่นปฏิบัติตามตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์การปกครองท้องถิ่นกำหนด และดำเนินการเลือกประธานสภา”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ชั่วคราว เป็นผู้กล่าวนำปฏิญญาตนและเชิญท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ทุกท่าน ยืนขึ้นและกล่าวคำ
ปฏิญาณตน”

ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)
(นายธงชัย จำปาโพธิ์) : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ชั่วคราว กล่าวให้ท่าน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ทุกท่านยืนขึ้นและกล่าวคำ
ปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า ดังนี้

คำกล่าวปฏิญาณตน

“ข้าพเจ้า (ออกชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว่า จะรักษาไว้และ
ปฏิบัติตาม ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริต
และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”

เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว)
(นายสุเมธ ทิศกลาง) : เมื่อได้ปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้ว ท่านได้รับหน้าที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ชั่วคราว ได้ดำเนินการเลือกประธานสภาต่อไป ขอกราบเรียนเชิญ

ระเบียบวาระที่ ๒

ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)
(นายธงชัย จำปาโพธิ์) : เรียนท่านปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอหนองบุญมาก ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ทรงเกียรติ ผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่
๒ เรื่อง เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ผมขอดำเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลก่อน ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราว แจ้ง
ระเบียบให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ทราบ

เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว)
(นายสุเมธ ทิศกลาง) : เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ทุกท่าน ผมขอแจ้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘ เกี่ยวกับการเลือกประธานสภา โดยสรุปดังนี้

๑) ประธานสภาชั่วคราว ดำเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น

๒) ประธานสภาชั่วคราว รายงานผลการเลือกประธานสภาต่อ ผวจ./นอภ.
หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เพื่อให้ผวจ./นอภ. หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจลงนาม
แต่งตั้งประธานสภา (เสนอในที่ประชุมสภาฯ) เมื่อ ผวจ./นอภ.มีคำสั่งแต่งตั้ง
ประธานสภาแล้ว ให้ประธานสภาชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง

๓) ปลัดอ่านคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาให้ที่ประชุมทราบ และเชิญ
ประธานสภาขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

กฎหมาย/ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้น ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง ไม่น้อยกว่า
สองคนโดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่
เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น
โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้ว
ให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด

เป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีการเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน

วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้ประธานที่ประชุมเชิงอนุสมชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนนวิธีจับสลาก ตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะจับสลากก่อนหลัง แล้วให้จับบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”

ข้อ ๙ ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอแล้วแต่กรณี ดำเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งต่อไป

ข้อ ๑๐ ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสร็จแล้ว

(๒) สำหรับเทศบาล เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล

(๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อนายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก

ข้อ ๓๙ การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม การรับรองญัตติเช่นนี้ ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพันศรัษะ

ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคำใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้นพันศรัษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนหรือที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น

สรุปได้ดังนี้ ประธานสภาชั่วคราวดำเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่นตัวจริง โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น การเสนอชื่อ ตามระเบียบข้อ ๘ วรรคหนึ่ง กำหนดให้สมาชิกสภาสามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภา ดังนี้สมาชิกสภา ๑ คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาได้เพียง ๑ ชื่อ โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย ๒ คน และรับรองได้เพียงครั้งเดียว การลงคะแนน ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ จำนวน ๑ ชื่อ และให้สมาชิกสภาย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามข้อ ๗๕ วรรคสาม โดยประธานสภาชั่วคราวเป็นผู้เรียกสมาชิกสภาตามลำดับอักษรนำของ

มาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม (ระเบียบ ข้อ ๗๕ วรรคสาม) และหากมีการเสนอ

ชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง ๑ คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบข้อ ๑๔) อนึ่งการเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ถูกเสนอ ควรตกลงก่อนการลงคะแนน ว่าชื่อตัวและชื่อสกุลผิดเล็กน้อยเป็นสาระสำคัญหรือไม่ เช่น การสะกดผิดพยัญชนะ สระ หรือวรรณยุกต์แต่เมื่ออ่านชื่อตัวและชื่อสกุลแล้วรู้ว่าเป็นใครจะนับว่าเป็นบัตรดีหรือไม่ หรือต้องเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลให้ถูกต้อง ๑๐๐ % ถึงเป็นบัตรดีเพราะอาจมีปัญหาการร้องเรียนภายหลัง

การตรวจนับคะแนน ประธานชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า ๒ คน มาช่วยนับคะแนนโดยผู้ได้รับเลือกมีคุณสมบัติ ดังนี้ ๑) เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ๒) หากมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่โดยวิธีเดิมอีกครั้ง ๓) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากโดยวิธีการจับสลากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบข้อ ๘ วรรคสาม (๑) ประธานชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน (๒) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานชั่วคราวจับสลากว่าใครจะจับสลากก่อน (๓) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี ขนาดเหมือนกัน มีจำนวนเท่าคนที่มีคะแนนสูงสุดเท่ากัน และเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” ๑ บัตร นอกนั้นเป็น “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เมื่อได้รับเลือกประธานสภาตัวจริงเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวจัดทำคำสั่ง ให้ผวจ./นอภ. แล้วแต่กรณี ดำเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อมีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จและให้ประธานตัวจริงปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนั้นต่อไป

: เกี่ยวกับระเบียบการเลือกประธานสภา มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านใดสงสัย และซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มี ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ชั่วคราว โปรดดำเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ต่อไป กราบเรียนเชิญ

ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)
(นายธงชัย จำปาโพธิ์)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕
(นายรุ่ง เจือกระโทก)

: ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ทรงเกียรติ เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ขอเชิญครับ

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ผม ขอเสนอ นาย พงษ์ศิริ ชิตดินนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ หมู่ที่ ๔ เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นายอุณ กรวยสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑

๒. นางธนพรรณ คุณกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑

ประธานสภาฯ (ชั่วคราว)
(นายธงชัย จำปาโพธิ์)

: มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ทรงเกียรติท่านอื่นเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีก็ถือว่า นายพงษ์ศิริ ชิตดินนอก ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

: เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘ “ ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้นายอำเภอดำเนินการแต่งตั้งทันที เมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป” และตามพระราชบัญญัติ

สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ บัญญัติว่า “สภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้นายอำเภอแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจะขอถือโอกาสนี้ รายงานผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ และเรียนเชิญท่านลงนามในคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ต่อไป กระผมขอหยุดพักการประชุม ๑๐ นาที เพื่อให้ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอหนองบุญมากลงนามในคำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้

เลขานุการสภาฯ(ชั่วคราว)
(นายสุเมธ ทิศกลาง)

: เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ทุกท่าน เข้าห้องประชุม และได้อ่านคำสั่งอำเภอหนองบุญมาก

คำสั่งอำเภอหนองบุญมาก

ที่ ๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้

ตามที่นายอำเภอหนองบุญมาก ได้กำหนดให้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ครั้งแรก ในวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ได้มีมติเลือกให้นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ นั้น

ฉะนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งให้นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

ว่าที่ ร.ต. ประกอบ ทรงพระ

(ประกอบ ทรงพระ)

ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน

นายอำเภอหนองบุญมาก

ประธานสภาฯ
(นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก)

: ขอเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ คนใหม่ขึ้นทำหน้าที่ : ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกข้าพเจ้าเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ผมจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามคำปฏิญาณตน ณ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งนี้โดยเคร่งครัดต่อไป

และในโอกาสนี้ ผมขอดำเนินการประชุมในระเบียบวาระ ในส่วนของการเลือกรองประธานสภา และเลขานุการสภาต่อไป เชิญท่านเลขานุการสภา(ชั่วคราว) แจ้งระเบียบให้ ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เลขานุการสภา(ชั่วคราว)
(นายสุเมธ ทิศกลาง)

เรื่อง เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ทุกท่าน ต่อไปเป็นการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งการเลือกรองประธานสภาให้ใช้วิธีการเดียวกับการเลือกประธานสภา ซึ่งได้กราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ทราบแล้วนั้น ดังนั้น ในโอกาสนี้ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ดำเนินการเลือกรองประธานสภา และเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป ขอเรียนเชิญ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
(นางธนพรรณ คุณกลาง)

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ดิฉัน ขอเสนอ นายสิริภพ ดอนกระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ หมู่ที่ ๗ เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นายธงชัย จำปาโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
๒. นายสุชาติ ตรงกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐

ประธานสภา
(นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก)

: มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ทรงเกียรติท่านอื่นเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีก็ถือว่า นายสิริภพ ดอนกระโทก ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ขอเชิญท่านรองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่

รองประธานสภา
(นายสิริภพ ดอนกระโทก)

: ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกผมเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ ๔

ประธานสภา
(นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก)
เลขานุการสภา(ชั่วคราว)
(นายสุเมธ ทิศกลาง)

เรื่อง เลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

: ต่อไป จะเป็นการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ เชิญท่านเลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) แจ้งระเบียบให้ที่ประชุมทราบ

: เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ ที่แก้ไขเพิ่ม มาตรา ๕๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบอายุของสภา องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

- ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ต่อไป
- สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ (นายสุชาติ ตรงกลาง) : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ขอเสนอ นายสุเมธ ทิศกลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
- ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นายธงชัย จำปาโพธิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
๒. นายธนเดช คงหนองบัว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
- ประธานสภา (นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก) : มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ทรงเกียรติท่านอื่นเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีก็ถือว่า นายสุเมธ ทิศกลาง ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
- เลขานุการสภา (นายสุเมธ ทิศกลาง) : ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกผมเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ขอขอบคุณครับ
- ระเบียบวาระที่ ๕** เรื่อง เลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- ประธานสภา (นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก) : ต่อไป จะเป็นการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอเชิญท่านเลขานุการสภา แจ้งระเบียบให้ที่ประชุมทราบ
- เลขานุการสภา (นายสุเมธ ทิศกลาง) : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ทุกท่าน
- การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประธานสภาท้องถิ่น ให้ที่ประชุมเสนอสมาชิกสภาเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามระเบียบข้อ ๑๐๗ โดยที่ ประชุมสภาท้องถิ่นต้องมีการเสนอญัตติและมีมติที่ประชุมว่าจะให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีจำนวนกี่คน ซึ่งตามระเบียบข้อ ๑๐๓ ประกอบข้อ ๑๐๕ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรายงาน การประชุมมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คนแต่ไม่เกิน ๗ คน เช่น สภาท้องถิ่นมีมติให้คณะกรรมการตรวจ รายงานการประชุม จำนวน ๕ คน วิธีเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ต้องดำเนินการเลือก คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทีละคน ไม่สามารถเลือกครั้งเดียวเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจำนวน ๕ คนพร้อมกันได้ โดยจะให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดได้รับเลือกเป็นประธาน กรรมการตรวจ รายงานการประชุม ลำดับรองลงมาเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒ คน ที่ ๓ ตามลำดับจนครบ ๕ คน ดังนั้น การเลือกคณะกรรมการตรวจ รายงานการประชุมต้องเลือกทีละคน โดยจะเลือกกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ ก่อน จนถึงกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๕ ถ้าการเลือก กรรมการตรวจรายงานการประชุมลำดับใดมีผู้เสนอเพียงคนเดียว ผู้นั้นก็ได้เป็น กรรมการ ตรวจรายงานการประชุมลำดับนั้น (ข้อ ๑๔) แต่ถ้าลำดับใดมีผู้เสนอ กรรมการตรวจรายงานการประชุมมากกว่า ๑ คนก็ต้องใช้วิธีเลือกตามข้อ ๘ พรรคหนึ่ง เหมือนการเลือกประธานสภา รองประธานสภา ฯ คือ การเขียน ชื่อตัว

- ชื่อสกุลลงในแผ่นกระดาษและใส่ซอง (ตามข้อ ๗๕ วรรคสาม) อันเป็นการเลือก โดยออก เสียงลงคะแนนลับ เมื่อได้กรรมการตรวจรายงานการประชุมครบตาม จำนวนที่สภาท้องถิ่นมีมติแล้วถือว่า มี ผลตามกฎหมายนับแต่วันที่สภาเลือก ไม่ ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งจากประธานสภาแต่อย่างใด
- ต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ทุกท่าน ได้เสนอ กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา จำนวนกี่ท่าน
- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ขอเสนอให้มี คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน ๓ ท่าน
- ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นายสมนึก ชัยโคตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓
๒. นายสุชาติ ตรงกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐
- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านใดจะเสนอจำนวนคณะกรรมการ ตรวจรายงานการประชุมเพิ่มอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอสรุปให้มีคณะกรรมการตรวจ รายงานการประชุมจำนวน ๓ ท่าน
- ต่อไป ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ทุกท่าน ได้เสนอ ชื่อผู้ที่ท่านเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอเชิญครับ
- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ขอเสนอ นายสุชาติ ตรงกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ หมู่ที่ ๑๐ เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นายรุ่ง เจือกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕
๒. นางสาวธนพร คุณกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘
- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ขอเสนอ นางสาว ธนพร คุณกระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ หมู่ที่ ๘ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นางธนพรรณ คุณกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
๒. นายสมนึก ชัยโคตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓
- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ขอเสนอ นายนิกร พะยอมใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ หมู่ที่ ๙ เป็น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นางสาวพยุ่ง ปีบกระโทก สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒
๒. นายธนเดช คงหนองบัว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้า ไม่มีก็ขอมติที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้
๑. นายสุชาติ ตรงกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ หมู่ที่ ๑๐
๒. นางสาวธนพร คุณกระโทก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองตะไ้ หมู่ที่ ๘
๓. นายนิกร พะยอมใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ หมู่ที่ ๙

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
(นายธงชัย จำปาโพธิ์)

ประธานสภาฯ
(นายพงษ์ศิริ ชิตดินนอก)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑
(นายอุณ กรวยสวัสดิ์)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
(นายธนเดช คงหนองบัว)

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
(นายธงชัย จำปาโพธิ์)

ประธานสภาฯ
(นายพงษ์ศิริ ชิตดินนอก)

- มติที่ประชุม : เห็นชอบ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก ประธานสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามที่ เสนอมา
- ระเบียบวาระที่ ๖** เรื่อง การกำหนดเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญประจำปี
- ๖.๑ กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี**
- ประธานสภาฯ : พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
(นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก) เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลาย สมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัยวันเริ่ม สมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๑(๓) ขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล กำหนดสมัยประชุม ครับ
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ผมขอเสนอกำหนด
(นายธงชัย จำปาโพธิ์) สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน **สี่สมัย** ครับ
: ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นายอุณ กรวยสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
๒. นายรุ่ง เจือกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
- ประธานสภาฯ : มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใด เสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่
(นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก) มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดเสนอเพิ่ม จะถือเป็นมติที่ประชุมใน การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยกำหนดไว้ **สี่สมัย**
- ๖.๒ กำหนดห้วงระยะเวลาสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕**
- ประธานสภาฯ : ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. เสนอกำหนดระยะเวลาในการประชุมสภา สมัยสามัญ
(นายพงษ์ศิริ ชิดดีนอก) ขอเชิญครับ
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ผมขอเสนอกำหนด
(นายรุ่ง เจือกระโทก) ห้วงระยะเวลาในการประชุมสภา สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
สมัยที่ ๑ มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๕
ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นายสมนึก ชัยโคตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
๒. นางธนพรรณ คุณกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ผมขอเสนอกำหนด
(นายสุชาติ ตรงกลาง) ห้วงระยะเวลาในการประชุมสภา สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
สมัยที่ ๒ มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕
ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นายรุ่ง เจือกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
๒. นายธนเดช คงหนองบัว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ดิฉันขอเสนอกำหนด
(นางธนพรรณ คุณกลาง) ห้วงระยะเวลาในการประชุมสภา สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
สมัยที่ ๓ มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕
ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นายอุณ กรวยสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
๒. นายธงชัย จำปาโพธิ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ผมนขอเสนอกำหนด
(นายสุชาติ ตรงกลาง) ทั่วระยะเวลาในการประชุมสภา สามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

สมัยที่ ๔ มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นางธนพรรณ คุณกลาง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

๒. น.ส.ธนพร คุณกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘

ประธานสภาฯ : มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใด เสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา
(นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก) องค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดเสนอเพิ่ม จะถือเป็นมติที่ประชุมในการกำหนด
ระยะเวลาในการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยกำหนด
ระยะเวลาไว้ ดังนี้

สมัยที่ ๑ มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๕

สมัยที่ ๒ มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕

สมัยที่ ๓ มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๕

สมัยที่ ๔ มีกำหนด ๑๕ วัน เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕

๖.๓ กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ประธานสภาฯ : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
(นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก) แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีแต่ละสมัยแล้วนั้น วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครับ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ : เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ผมนขอเสนอวันเริ่ม
(นายธงชัย จำปาโพธิ์) สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ครับ

ผู้รับรอง ๒ คน ได้แก่ ๑. นายอุณ กรวยสวัสดิ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑

๒. นายสุชาติ ตรงกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐

ประธานสภาฯ : มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใด เสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
(นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดเสนอเพิ่ม จะถือเป็นมติที่ประชุมในการ
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ : ในโอกาสการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ ครั้งแรกนี้ กระผม
(นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก) ขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้
ทุกท่านที่ได้รับการเลือกตั้ง และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกัน
เพื่อพัฒนาตำบลหนองตะไ้ของเราในอนาคตต่อไป ขอขอบคุณครับ

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ) สุเมธ ทิศกลาง ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายสุเมธ ทิศกลาง)

(ลงชื่อ) ธนพร คุณกระโทก คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวธนพร คุณกระโทก)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ หมู่ที่ ๘

(ลงชื่อ) นิกร พะยอมใหม่ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายนิกร พะยอมใหม่)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ หมู่ที่ ๙

(ลงชื่อ) สุชาติ ตรงกลาง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุชาติ ตรงกลาง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ หมู่ที่ ๑๐

(ลงชื่อ) พงษ์ศิริ ชิตดีนอก ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายพงษ์ศิริ ชิตดีนอก)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

ประชุมกรรมการ คณะกรรมการ มหัจฉริยะ น.ศ ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมได้พิจารณาไว้ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 มีกำหนด 16 วัน ตั้งแต่ประชุมที่ผ่านวันที่ 14-28 มี.ค ๒๕๖๕

กลุ่มที่ 2 มีกำหนด 16 วัน ตั้งแต่ประชุมที่ผ่านวันที่ 16-30 มี.ค ๒๕๖๕

กลุ่มที่ 3 มีกำหนด 16 วัน ตั้งแต่ประชุมที่ผ่านวันที่ 1-15 มี.ค ๒๕๖๕

กลุ่มที่ 4 มีกำหนด 16 วัน ตั้งแต่ประชุมที่ผ่านวันที่ 15-๒๙ มี.ค ๒๕๖๕

๖.๓ กิจการของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะกรรมการ มหัจฉริยะ น.ศ ๒๕๖๖

การประชุม ๑

(ประชุมที่ สอ.สอ.ค)

: ให้ คณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานด้านกิจกรรมของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะกรรมการ มหัจฉริยะ น.ศ ๒๕๖๖
แต่ไม่เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่ม มี ๒๑ การกำหนดจำนวนกลุ่มประชุม คณะกรรมการ มหัจฉริยะ น.ศ ๒๕๖๖
พิจารณาและดำเนินการประชุม คณะกรรมการ มหัจฉริยะ น.ศ ๒๕๖๖ คณะกรรมการ มหัจฉริยะ น.ศ ๒๕๖๖
คณะกรรมการ มหัจฉริยะ น.ศ ๒๕๖๖ คณะกรรมการ มหัจฉริยะ น.ศ ๒๕๖๖ คณะกรรมการ มหัจฉริยะ น.ศ ๒๕๖๖
คณะกรรมการ มหัจฉริยะ น.ศ ๒๕๖๖ คณะกรรมการ มหัจฉริยะ น.ศ ๒๕๖๖ คณะกรรมการ มหัจฉริยะ น.ศ ๒๕๖๖

การประชุม ๒

(ประชุมที่ สอ.สอ.ค)

: ดำเนินการด้านบริหารกิจการของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะกรรมการ มหัจฉริยะ น.ศ ๒๕๖๖
คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ มหัจฉริยะ น.ศ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม ๒๕๖๖

ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน ได้แก่ ๑. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๒. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

การประชุม ๓

(ประชุมที่ สอ.สอ.ค)

: ให้คณะกรรมการดำเนินการด้านบริหารกิจการของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะกรรมการ มหัจฉริยะ น.ศ ๒๕๖๖
ดำเนินการด้านบริหารกิจการของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะกรรมการ มหัจฉริยะ น.ศ ๒๕๖๖
ดำเนินการด้านบริหารกิจการของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะกรรมการ มหัจฉริยะ น.ศ ๒๕๖๖

การประชุมที่ ๑

การประชุม ๑

(ประชุมที่ สอ.สอ.ค)

: ให้คณะกรรมการดำเนินการด้านบริหารกิจการของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะกรรมการ มหัจฉริยะ น.ศ ๒๕๖๖
ดำเนินการด้านบริหารกิจการของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะกรรมการ มหัจฉริยะ น.ศ ๒๕๖๖
ดำเนินการด้านบริหารกิจการของคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ คณะกรรมการ มหัจฉริยะ น.ศ ๒๕๖๖

ผลการประชุม

ผล 16.30 %

(ลงชื่อ) _____
(ลงนาม) สอ.สอ.ค

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงาน

(ควง) *Thamap* สหกรณ์การเกษตรอ่าวไทย

(ควง) *Thamap* (ควง) *Thamap*

สหกรณ์การเกษตรอ่าวไทย จำกัด ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองสมุทรสาคร

(ควง) *นิธ.* สหกรณ์การเกษตรอ่าวไทย

(ควง) *นิธ.* (ควง) *นิธ.*

สหกรณ์การเกษตรอ่าวไทย จำกัด ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองสมุทรสาคร

(ควง) *นิธ.* สหกรณ์การเกษตรอ่าวไทย

(ควง) *นิธ.* (ควง) *นิธ.*

สหกรณ์การเกษตรอ่าวไทย จำกัด ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองสมุทรสาคร

(ควง) *นิธ.* สหกรณ์การเกษตรอ่าวไทย

(ควง) *นิธ.* (ควง) *นิธ.*

สหกรณ์การเกษตรอ่าวไทย จำกัด ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองสมุทรสาคร